



คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

รับฟังความเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดนำมาประมวลจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



โดยช่วงเช้า คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา นำโดย **นางกอบกุล อากาศ อนุชญา ประธานคณะอนุกรรมการ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธาน คณะอนุกรรมการ คนที่สอง และอนุกรรมการ ได้แก่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายไกรยส ภัทราวาท นางสาวณัฐิกา นิตยาพร นายชาญชัย มาณจักร์ รวมทั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิษฐา**



ชัยรัตน์ นาวรรณ นายภวัต ตั้งตรงจิตร นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน พร้อมกับ นางสาวอัญญา เวสาร์รัช ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการเรียน การสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก **นางกัญญา เคาหรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์**



ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมหน่วยจัดการศึกษา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนตามประเภทความพิการและกลุ่มช่วงอายุ แนวทางการพัฒนาต่อยอดและการฝึกอบรมครูและบุคลากรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ แนวทางการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้งการเร่งรัดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาของผู้พิการในระยะต่อไป



ช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยน



ความคิดเห็นกับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (นายวินัย ตะปะสา) รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์) กลุ่มศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในพื้นที่อำเภอจอมบึง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดถ้ำสิงโตทอง (พระครูภาวนาโชติคุณ)

ผู้เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นภิกษุและสามเณร ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมหารือ



เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ “**สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา**” ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพของทั้งสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า

ควรจะมีประเด็นสำคัญในการกระจายอำนาจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้แก่สถานศึกษาอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของสถานภาพของครูผู้สอนและบุคลากรซึ่งยังไม่มีบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจนส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากรบ่อยครั้งและการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการสอนขาดความต่อเนื่อง ไม่มีเอกภาพทางวิชาการ ครูขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านอาชีพ และสวัสดิการที่เป็นธรรม รวมทั้งโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ ด้วยเหตุที่จำนวนนักเรียนที่ลดลงในแต่ละปีส่งผลให้เงินอุดหนุนที่ได้รับนั้นลดลงตามไปด้วย จากนี้ คณะอนุกรรมการจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

